

ข่าวเลขที่ 96

9 มีนาคม 2567

กรมการค้าภายใน ร่วมกับ สคบ. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตรวจสอบผู้ผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้า เน้นย้ำผู้ประกอบการต้องปิดป้ายให้ชัดเจน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 อธิบดีกรมการค้าภายในได้มอบหมายให้สายตรวจเฉพาะกิจเข้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศไปใช้บริการจำนวนมาก เพื่อกำกับดูแลป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยในส่วนของกรมการค้าภายในได้มีการกำกับดูแลให้ร้านค้าตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงค่าบริการตัดเย็บและจำหน่ายปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูปต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจน เปิดเผย ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ รวมถึงป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย ยังไม่พบพฤติกรรมในลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภค โดยเสื้อผ้ามีหลากหลายแบบหลายสไตล์ตามความชอบของแต่ละบุคคล ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อผ้า รูปแบบการตัดเย็บ รวมถึงขนาดไซส์เสื้อผ้าที่ตัดเย็บ จึงแนะนำให้ประชาชนผู้บริโภคเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อ

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่าไม่แสดงราคาสินค้าและค่าบริการ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะมีการตรวจสอบให้ความเป็นธรรมและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด